



บรรณาธิการแถลง

พวกเราคณะผู้จัดทำวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชุดปัจจุบัน ขอแถลงด้วยความภาคภูมิใจถึงผลงานที่พวกเราได้ช่วยกันปฏิบัติภารกิจตามที่รับมอบหมายสำเร็จอย่างสมบูรณ์. เราปฏิบัติงานต่อจากคณะผู้จัดทำชุดเดิม เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ จัดทำวารสารของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ปีละ ๓ ฉบับ. ต้องขอบคุณนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และนายแพทย์ประพจน์ เกตุรากาศ รักษาการรองอธิบดีฯ ที่มอบความไว้วางใจและให้เกียรติพวกเราได้จัดทำวารสารเล่มนี้ ซึ่งเกลาอักษรหญิง ดร.อัญชลี จุฑาพุทธิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแข็งขัน ซึ่งนอกจากบทบาทเป็นผู้จัดทำแล้ว ทั้งสองท่านยังช่วยนิพนธ์บทความที่น่าสนใจให้วารสารทุกฉบับ. ผลงานสำคัญที่ประจักษ์ชัดก็คือรูปลักษณ์วารสารที่ปรับให้มีเอกลักษณ์เป็นเอกสารวิชาการ, เปลี่ยนขนาดเล่มตามสมัยนิยม, ออกแบบหน้าปก รูปแบบและงานศิลป์ภายในฉบับให้ชวนอ่าน. ที่สำคัญคือได้จัดคอลัมน์ประจำบรรณาธิการแถลง, บทบรรณาธิการ, นิพนธ์ต้นฉบับ, บทเสนอสมุนไพรรักษาโรคโดยคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, วารสารสโมสรนำเสนอเอกสารสิ่งพิมพ์ผลงานด้านการแพทย์แผนไทย, งานพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยโดยคณะ

อนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมฯที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับราชบัณฑิตยสถาน, และข่าวกิจกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย.

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทั้ง ๓ ฉบับของปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ออกครบและตรงกำหนด, มีบทความหลากหลายไม่เพียงแต่จากนักวิชาการในกรมพัฒน์ ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิชาการภายนอกหลายบทความ, โดยรวมจำนวนบทความอาจน้อยไปสักหน่อยเพราะหน้ากระดาษจำกัดโดยงบประมาณ ซึ่งทางคณะผู้จัดทำจะเสนอให้ทางกรมฯพิจารณาเพิ่มจำนวนหน้าพิมพ์และจำนวนฉบับในปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปได้เพราะอธิบดีท่านใหม่ นายแพทย์ลือชา วรรณรัตน์ เป็นทั้งนักบริหารและนักวิชาการที่รู้จักกันดี ได้สร้างความเจริญไว้หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะสำนักวิชาการสาธารณสุขของกระทรวงฯซึ่งเฟื่องฟูอย่างมาก. สำหรับผลงานวารสารปี ๒๕๕๐ คณะผู้จัดทำยอมรับว่ายังมีสิ่งผิดพลาดบ้าง ซึ่งจะเป็นบทเรียนสำหรับการแก้ไขในโอกาสต่อไป.

สุดท้ายนี้ บรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันผลิตผลงานที่น่าชื่นชมได้ระดับหนึ่ง หวังว่าในปีหน้าเราจะร่วมมือสร้างผลงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก.

สมชัย บวรกิตติ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร บรรณาธิการรองของวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับฉันทานุมัติจากราชบัณฑิตยสถาน ให้เสนอชื่อเพื่อรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถานในปีนี้.